



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Giáo xứ đón Xuân và Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018.

TUKWILA. Mùa Xuân lại về sau những ngày giáo xứ bận rộn chuẩn bị đón Xuân, nào gói bánh chưng bánh tét, nào lo đủ thứ công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức vui Xuân và ba ngày Hội Chợ Tết. Cứ mỗi độ Xuân về, giáo xứ lại có một chủ đề mới để mừng Xuân. Xuân Mậu Tuất đến là "XUÂN DỆT ƯỚC MƠ". Năm nay, giáo xứ lại có dịp chào đón những ngày Xuân khá dài từ chiều thứ Năm ngày 15 tháng 2 với đêm Giao Thừa và kế tiếp là ba ngày Hội Chợ Tết được diễn ra từ ngày Mồng Một Tết, Mồng Hai và Mồng Ba Tết. Xin điểm qua vài nét của những ngày Vui Xuân tại giáo xứ..



Xem Hình

Tối thứ năm ngày 15 tháng 02 đón Giao Thừa: Trong khung cảnh nhộn nhịp của ngày đầu chuẩn bị đón Xuân là Thánh Lễ Giao Thừa được cử hành vào tối thứ Năm lúc 7 giờ. Thánh lễ được cử hành trọng thể do quý cha trong giáo xứ đồng tế và cha Trần Đại Việt thuộc Dòng Tên cùng đồng tế. Điểm nổi bật trong thánh lễ là phần Niệm Hương của đủ mọi thành phần trong giáo xứ để dâng lên Chúa lời tạ ơn về bao hồng ân mà Chúa đã trao ban cho từng người, từng gia đình và những ước mơ trong năm mới mà giáo xứ đang ao ước là việc xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin. Mở đầu buổi niệm hương là ba hồi chiêng trống đã làm tăng thêm vẻ trang trọng đầy thiêng liêng mang tính hồn Việt khi cử hành nghi thức tiễn đưa năm Đinh Dậu và chào đón Xuân Mậu Tuất theo truyền thống cổ truyền. Đại diện cho giáo xứ để niệm hương trước hết là linh mục đoàn với lời niệm nhớ tất cả các thành viên quá cố trong giáo xứ đã có công xây dựng cộng

đoàn giáo xứ và nhớ đến tổ tiên, nhớ đến những đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, nhớ đến các chiến sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Kế đến là phần niệm hương của từng cặp đại diện cho Tuổi Thơ, Thanh Niên, Trung Niên, Lão Niên mỗi thành phần nói lên nỗi ước mơ của lứa tuổi mình và cùng cảm tạ Chúa, nhất là ước mơ nguyện cầu sao cho mùa Xuân Dệt Ước Mơ này được toại nguyện đi vào việc thực hiện xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin.



Sau phần niệm hương, thánh lễ bắt đầu. Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện với lời chúc mừng chuẩn bị chào đón Xuân Mậu Tuất, ngài nói xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong niềm vui chuẩn bị đón Xuân. (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa và kết thúc lúc 8 giờ 30. Trước khi kết thúc ông chủ tịch HĐMV Nguyễn Kiên có lời cảm ơn cha chánh xứ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Ông chủ tịch nhấn mạnh đến việc tưởng nhớ đến những vị quá cố trong cộng đoàn giáo xứ cũng như các vị cao niên và mọi tầng lớp trong giáo xứ đã hỗ trợ trong công cuộc xây dựng cộng đoàn giáo xứ từ lúc bé nhỏ đến lớn mạnh như hôm nay. Sau Thánh lễ phân đốt pháo, múa lân và đồng đảo giáo dân đã ở lại chung vui văn nghệ và cùng đón Giao Thừa đến gần 11 giờ đêm.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 ngày Mồng Một Tết. Buổi Sáng thánh lễ mừng Mồng Một Tết lúc 11 giờ. Đồng đảo giáo dân tham dự, Cha Nguyễn Sơn Miên chủ tế thánh lễ.

Buổi chiều thánh lễ khai mạc Hội Chợ Tết lúc 5 giờ chiều do quý cha trong giáo xứ đồng tế thánh lễ. Ba hồi chiêng trống báo hiệu giờ thánh lễ bắt đầu. Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng toàn thể cộng đoàn dân Chúa với lời chúc mừng năm mới đến mọi người và từng gia đình trong giáo xứ với tràng pháo tay dài của giáo dân sau lời chúc của cha chánh xứ.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ ngày Mồng Một Tết. Sau thánh lễ cha chánh xứ ân cần mời gọi giáo dân cùng vui Xuân với đêm văn nghệ do các Hội Đoàn, Giáo Đoàn và cá nhân cùng nhiều ca sĩ giúp vui Văn Nghệ Đón Xuân. Đứng 7 giờ 30 cha

chánh xứ long trọng khai mạc Hội Chợ với lời chào mừng quý đồng hương và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Ngài nói: kính chào tất cả quý quan khách, quý đồng hương cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện chung vui với giáo xứ trong mùa "Xuân Dệt Ước Mơ" Trân trọng kính cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Hội Chợ Tết Xuân Dệt Ước Mơ với hình ảnh Chợ Quê để gợi nhớ Quê Nhà trong những mùa Xuân xa xưa, có cả Ông Đồ viết Thư Pháp đang hiện diện trong những ngày Hội Chợ, xin long trọng khai mạc Hội Chợ Xuân Dệt Ước Mơ và chào đón tất cả. Sau lời tuyên bố khai mạc của cha chánh xứ là nghi thức lễ chào cờ Việt Mỹ được cử hành trọng thể với phút mặc niệm đầy cảm động khi nhớ đến Biến cố Tết Mậu Thân mà nay vừa tròn 50 Năm. Sau lễ chào cờ là phần đốt pháo và múa lân chào đón năm Mậu Tuất. Hôm nay trời khá lạnh, nhưng nhiều đồng hương cùng giáo dân đã tham dự đêm văn nghệ khá đông đảo. Phần văn nghệ do các Hội Đoàn, Giáo Đoàn và các nhân cùng nhiều ca sĩ giúp vui thật phogn phú kéo dài đến gần 11 giờ đêm.

Thứ Bảy ngày 17 tháng 2 :Ngày Mồng Hai Tết, ngày cầu cho Tổ Tiên. Mở đầu ngày Hội Chợ thứ hai với thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Tổ Tiên lúc 10 giờ. Thánh lễ do Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương Giám Mục Giáo Phận Kamloops Canada chủ tế và quý cha trong giáo xứ đồng tế. Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ giới thiệu Đức Cha Nguyễn Thế Phương với cộng đoàn dân Chúa hiện diện và cảm ơn Đức Cha, ngài nói: chúng con cảm ơn Đức Cha đã không quản ngại đường sá xa xôi từ vùng đất lạnh đến với chúng con hôm nay trong những ngày Vui Xuân này, xin cho một tràng pháo tay để chào đón Đức Cha. (tiếng vỗ tay vang dội và kéo dài khá lâu). Đức Cha cũng dí dỏm đáp lễ với câu nói : Tôi cảm ơn cha xứ, cha cảm ơn cộng đoàn đã cho tôi được đón một cái Tết rất quê hương mà lần đầu tiên tôi được hưởng không khí Tết như năm nay tại giáo xứ CTTĐVN Seattle. Cảm tạ Chúa và xin cảm ơn.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ ngày Mồng Hai Tết.

Trong thánh lễ, Đức Giám Mục Guse Nguyễn Thế Phương đã chia sẻ Lời Chúa trong bài giảng khá phong phú và cách thuyết giảng của ngài khá dí dỏm nên đã tạo nhiều trận cười đầy thú vị của giáo dân trong suốt bài giảng.

Sau thánh lễ là phần sinh hoạt ngày thứ hai của Hội Chợ. Nguồn gió lạnh lại đổ dồn về xứ cao nguyên tình xanh khi cộng đồng người Việt khắp nơi đón Xuân, nhiệt độ ngoài trời hôm nay trên dưới 45 độ F nên khá tê tái. Dù vậy càng về chiều lượng người đổ dồn về khu vực Hội Chợ càng đông. Toàn bộ các gian hàng Hội Chợ đều sinh hoạt trong khu vực các Hội trường nên cũng tránh được cái giá lạnh đang bao trùm miền đất cao nguyên tình xanh này. Trong thời gian dài gần 5 tiếng đồng hồ các tiết mục văn nghệ khá phong phú của các Hội Đoàn đã thu hút những khuôn mặt mê văn nghệ ngồi suốt buổi trong Hội trường ấm cúng. Các gian hàng đều có số lượng người tham quan khá đông đảo.

Đúng 5 giờ phần sinh hoạt văn nghệ chấm dứt để nhường lại cho giờ thánh lễ ban chiều lúc 5 giờ.

Ba hồi chiêng trống ngân vang mở đầu cho giờ thánh lễ. Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương chủ tế thánh lễ cùng với quý cha trong giáo xứ đồng tế.

Thánh lễ chiều nay phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật I Mùa Chay. Tin mừng thánh Maccô báo hiệu Chúa Giêsu đi vào hoang địa để cầu nguyện và chịu sự cám dỗ của Satan trước khi đi vào cuộc khổ nạn cứu chuộc nhân loại: "Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người".

Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương phụ trách giảng lễ: Mở đầu bài giảng ngài nói: Trưa nay có một bà hỏi : chiều nay Đức Cha có giảng lại bài giảng khi sáng không ? Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu tôi giảng lại bài giảng đó thì đâu có được ăn Tết ở đây nữa, phải không? (Tiếng cười nở rộ.) Ngài bắt đầu bài giảng giới thiệu về việc Đức Giêsu trước khi chịu nạn, Chúa đã đi vào nơi hoang địa để cầu nguyện, bài giảng khá súc tích, ngài nhấn mạnh: "khi đi vào mùa chay, chúng ta cùng với Chúa đi vào sa mạc của cuộc đời mỗi người để cùng chiêm niệm mỗi khi bị của cải vật chất ở đời cám dỗ chúng ta, chúng ta phải vượt thắng và tìm hướng đi cho cuộc sống của mỗi người với trông cậy vào ơn Chúa..." khi liên tưởng đến những ngày vui Tết ngài lại nói: chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người trong năm cũ nhiều ân sủng, năm mới chúng ta hứa gì và cam kết gì với Chúa, hứa và cam kết thì phải quyết tâm thực hiện. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em.."

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ trình trọng cảm ơn Đức Cha Phương, với tâm tình cảm mến và tri âm trong tấm lòng thành, giáo xứ đã tặng Đức Cha bánh chưng như một ghi dấu kỷ niệm về ngày Tết, đặc biệt Đức Cha cũng được trao tặng một món quà kỷ niệm nhớ đời đó là bức liêng nhỏ ghi câu khẩu hiệu Giám Mục của Ngài : " *STATE IN DOMINO: ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA* "STAND FIRM IN THE LORD" được viết theo lối viết tư pháp của một ông đồ viết câu đối rất đẹp.

Đức Giám Mục đã ban phép lành trọng thể chúc Tết cho toàn thể dân Chúa hiện diện, ngài bày tỏ niềm vui với cộng đoàn giáo xứ với lời cảm ơn trân trọng.

Sau thánh lễ mọi người trở về Hội Trường để cùng thưởng thức chương trình Đại Nhạc Hội đón mừng Xuân Mậu Tuất với sự hiện diện của nhiều ca sĩ lừng danh gồm Lưu Bích, Hạ Vy, Bảo Khánh và nhiều ca sĩ địa phương. Nhiều đồng hương cùng với giáo dân trong và ngoài giáo xứ với hơn 3 ngàn người hiện diện trong đêm văn nghệ mừng Xuân. Đêm văn nghệ chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm. Mọi người chia tay ra về và hẹn trở lại ngày mai trong thánh lễ mừng Tân Niên.

Chúa Nhật ngày 18 tháng 2 , ngày Mồng Ba Tết: Ban sáng thánh lễ mừng Chúa Nhật I Mùa Chay lúc 7 giờ 30.



Thánh lễ đại trào mừng Tân Niên được cử hành lúc 10 giờ sáng. Đức Giám Mục Phụ Tá Daniel chủ tế thánh lễ, quý cha trong giáo xứ cùng đồng tế thánh lễ. Thánh lễ được cử hành long trọng với nghi thức niêm hương để dâng lên Chúa với ước nguyện xin Chúa ban ơn bình an cho năm mới. Mở đầu là ba hồi chiêng trống ngân vang đã tạo nên sự thiêng liêng của những ngày đầu Xuân mang tính hồn Việt. Đoàn niêm hương đại diện cho các thành dân Chúa trong giáo xứ trước hết là Đức Giám Mục Daniel, quý Cha đại diện cho giới tu sĩ, và kế đến là đại diện Tuổi Thơ, Thanh Niên, Trung Niên, Lão Niên, mỗi thành phần nói lên lời cảm tạ của từng giới với ước mơ chung trong mùa Xuân Dệt Ước Mơ với nguyện ước sớm thực hiện được công việc xây dựng Trung Tâm Giáo Đức Tin.

Sau phần niêm hương, thánh lễ bắt đầu. Cha chánh xứ chào mừng Đức Giám Mục Daniel với lời cảm ơn về sự ưu ái của Đức Giám Mục đối với giáo xứ.

Thánh lễ tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật I Mùa Chay. Đức Giám Mục phụ trách giảng lễ. Trước hết, ngài đã bày tỏ niềm vui khi đến với cộng đoàn giáo xứ. Trong bài giảng Đức Giám Mục nhấn mạnh về sự cầu nguyện, và sống lời Chúa, khi liên tưởng đến những ngày vui Xuân đón Tết, ngài vui mừng chia sẻ niềm vui với người Việt trong ngày Tết Việt Nam.

Sau Thánh lễ giáo xứ có mục tặng quà Xuân cho Đức Giám Mục, đặc biệt cha Chánh xứ đã có sáng kiến nhờ ông đồ viết đề tặng Đức Giám Mục theo lối viết thư Pháp thật tuyệt vời. Đức Giám Mục đón nhận với nssự vui mừng. Thánh lễ kết thúc với phần ban phép lành chúc Tết của Đức Giám Mục đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Sau thánh lễ giáo dân tiếp tục thăm viếng các gian hàng Hội Chợ với những quán ăn mang tính hương vị ba miền và tham gia các trò chơi cùng chương trình văn nghệ khá phong phú do nhiều ca sĩ giúp vui. Hội Chợ được kết thúc lúc 5 giờ sau phần xổ số Vui Hội Chợ "Xuân Dệt Ước Mơ". Trong ba ngày Hội Chợ năm nay, dù trời khá lạnh, nhưng lượng người trong các ngày Hội Chợ đông hơn so với những năm trước. Mọi người thăm khu vực Hội Chợ như có dịp gọi như hình ảnh ngày xưa nơi quê nhà. Hội Chợ có cả khu vực tượng trưng cho đồng ruộng quê nhà với những con trâu khá đẹp, khu Bonsai, khu ông đồ viết Thư Pháp khá quyến rũ nhiều người nên lúc nào cũng đông đúc .

Hội Chợ kết thúc với lời cảm ơn của cha chánh xứ đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã hy sinh thì giờ công sức, tài chánh nên đã tạo được sự thành công tốt đẹp. Mọi người từ giả nhau và chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn..

Nguyễn An Quý